



กคต ๔๑-๖
๒๖ ๑๗๖๖5
๑๔-๖๐

สคค.
ส่ง : กคค.
รับที่ : ๘4003/65
22 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



ที่ วธ ๐๔๐๑/๑๔๙๕

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๙๘๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการวัฒนธรรมขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวัฒนธรรม กรณีที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเห็นว่า กรณีที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุญาตเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ทั้งในส่วนที่จะก่อสร้างทางรถไฟ และส่วนที่จะก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟ ๒ ช่วง ได้แก่ อุโมงค์มวกเหล็ก และอุโมงค์คลองไผ่ ไม่พบโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่มีลักษณะเป็นโบราณสถานตามนิยามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่โครงการฯ หรือในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการฯ และแม้ว่าพื้นที่ที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จะไม่ปรากฏว่ามีโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่หรือมีโบราณสถานตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก็ตาม แต่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรือโบราณวัตถุ ที่ซ่อน ผังหรือทอดทิ้งไว้และยังสำรวจไม่พบ จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมควบคุมและกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ที่เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวัฒนธรรมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๔๐๒๙

โทรสาร ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๔๐๓๗